

ข่าวประชาสัมพันธ์



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

เลขที่ ๙๖๕/๓๑ ม.๙ ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

Email pvlo_nsw@dld.go.th เว็บไซต์ www.dld.go.th/pvlo-nsw

โทรศัพท์ ๐๕๖ - ๒๒๑๔๕๕, ๐๕๖ - ๒๒๒๔๕๕

“รู้ทันโรคสัตว์หน้าหนาว”

นายอรรถพร เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีความห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนตกหนัก และสภาพอากาศหนาวที่กำลังมาถึง ทำให้สัตว์เกิดความเครียดและร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย โรคสัตว์ที่อาจจะพบได้ในช่วงหน้าหนาว ได้แก่

โรคระบาดในสัตว์ปีก

โรคที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคนี้มานานกว่า ๖ ปีแล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีก เนื่องจากมีการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน เวียดนาม เป็นต้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการติดตามสถานการณ์ และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น บริเวณพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบสัตว์ปีกป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล อาการทางระบบประสาท เช่น คอบิด ซักเกร็ง และอาการอื่นๆ เช่น ท้องเสีย ขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไขลด ไขรูปร่างผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำ หรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจายออกไป

โรคระบาดในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร

โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคระบาดที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง เนื่องจากติดต่อกันง่าย และแพร่ระบาดได้รวดเร็วมาก โดยสัตว์จะติดเชื้อไวรัสจากการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง การกินอาหารและน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมถึงการหายใจเอาเชื้อไวรัสเข้าไป นอกจากนี้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านทางยานพาหนะ คนเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น ถังนม

สัตว์ป่วยจะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ ๒-๗ วัน คือ ซึม มีไข้ เบื่ออาหาร มีเม็ดตุ่มพองเกิดขึ้นภายในปาก จมูก และโรกิบ ทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวด น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ เดินกะเผลก กีบหลุด ชูบวม โตช้า แท้งลูก ผสมไม่ติด ในโคนมอาจมีเม็ดตุ่มที่เต้านม ทำให้เต้านมอักเสบได้ ส่วนโรคคอบวม ทำให้กระบือและโคมีอาการคอหรือหน้าบวมแข็ง หายใจเสียงดัง หรือหอบ ยึดคอไปข้างหน้า ส่วนใหญ่มักมีอาการแบบเฉียบพลัน คือ ไข้สูง น้ำลายฟุ้งปากหยุดกินอาหาร และตายภายในไม่กี่ชั่วโมง

โรคคอบวม หรือ โรคเฮโมไรกเซพติซีเมีย เป็นโรคที่รุนแรงในกระบือ ทำให้กระบือเสียชีวิตได้ในเวลา ๑-๓ วัน เชื้อโรคสามารถอยู่ในระบบทางเดินหายใจสัตว์ปกติได้ โดยไม่แสดงอาการป่วย แต่เมื่อสัตว์อยู่ในภาวะเครียดจากการอดอาหาร อากาศเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้าย หรือการใช้แรงงานมากเกินไป ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง สัตว์จะแสดงอาการป่วย และขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนอาหารและน้ำ อย่างไรก็ตาม โรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เป็นประจำทุกปี

การป้องกันโรค

การป้องกันโรคสัตว์ที่ดีที่สุด คือ เกษตรกรให้ความสำคัญกับการจัดการโรงเรือนหรือคอกเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีหลังคาป้องกันฝน ลม และอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี จัดเตรียมพื้นที่ที่อบอุ่นให้เพียงพอโดยจัดให้มีวัสดุรองคอกเลี้ยงสัตว์ และทำความสะอาดและฟันทำลายเชื้อโรคบริเวณที่เลี้ยงสัตว์และโดยรอบ มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม ทำวัคซีนตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และต้องใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม เช่น

- โรงเรือนมีรั้วรอบขอบชิด สามารถป้องกันสัตว์อื่นๆ หรือสัตว์พาหะเข้าสู่ฟาร์ม
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทที่ใช้เฉพาะในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน
- ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์ เข้าภายในฟาร์มโดยเด็ดขาด หากจำเป็น ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มากที่สุด
- งดการนำสัตว์ และอาหารสัตว์ ที่มาจากพื้นที่เกิดโรคเข้าสู่ฟาร์ม

สำหรับฟาร์มที่มีโรคระบาดแล้ว ให้เกษตรกรป้องกันการแพร่กระจายโรคภายในฟาร์มและออกนอกฟาร์มดังนี้

- จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับกักแยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติให้มากที่สุด
- แยกบุคคลสำหรับดูแลสัตว์ป่วยหากไม่สามารถทำได้ให้จัดลำดับโดยต้องทำกิจกรรมกับสัตว์ป่วยเป็นลำดับสุดท้าย
- แยกอุปกรณ์ของสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ

ท้ายที่สุดนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่าน หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และทันที่วงที่

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์